

BÁO CÁO**tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03). Đây là chủ trương lớn của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã đạt kết quả bước đầu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"¹.

I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ**1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện****1.1- Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện**

Ngay sau khi Chỉ thị 03 được ban hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để phổ biến, quán triệt, triển khai và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Sau Hội nghị ở Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 03, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương cho cán bộ chủ chốt.

¹ Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện, việc học tập Chỉ thị 03 liên tục được đánh giá là một trong ba hoạt động được quan tâm và đánh giá cao: năm 2012, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 xếp thứ 3 với 60% người được hỏi đánh giá cao; năm 2014, xếp thứ 2 với 63% người được hỏi đánh giá cao; năm 2015, xếp thứ 3 với 53% người được hỏi đánh giá cao.

Bộ phận giúp việc Ban Bí thư và bộ phận giúp việc cấp uỷ các cấp được thành lập ngay trong năm 2011 và triển khai nhiều công việc cụ thể, giúp Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

1.2- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Ngay từ những năm đầu và trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện².

Hầu hết các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đều ban hành các văn bản³ để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, lấy trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo. Các ban, bộ, ngành chỉ đạo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm tập trung giải quyết trong thời gian cụ thể; gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới", "Đền ơn, đáp nghĩa"...

Việc ban hành đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản cụ thể hoá Chỉ thị của Bộ Chính trị đã bảo đảm triển khai thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả.

1.3- Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị

Hằng năm, Ban Bí thư xây dựng kế hoạch kiểm tra, kết hợp giao ban khu vực. Năm 2013, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 vào kế hoạch kiểm tra gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp uỷ các cấp theo hướng dẫn của Trung ương và của cấp uỷ cấp trên; đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở ngành, địa phương, cơ

² Xin gửi kèm theo phụ lục danh mục các văn bản đã ban hành. Trong đó, có 2 văn bản của Bộ Chính trị, 14 văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 1 văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

³ Ví dụ : Quân uỷ Trung ương ban hành Chỉ thị phát động "Cuộc vận động phát huy tuyên thệ, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; Quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 4 tiêu chí "tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

quan, đơn vị; đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương; trực tiếp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03 của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc. Nhiều cấp uỷ đã thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống gắn với kiểm tra công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; yêu cầu các đảng bộ trực thuộc tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát một số đảng bộ việc thực hiện Chỉ thị 03.

Theo Kế hoạch của Ban Bí thư, các ngành, địa phương tổ chức sơ kết hằng năm và thực hiện biểu dương, khen thưởng các điển hình vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5, những ngày kỷ niệm lớn của ngành, địa phương. Hằng năm, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện Chỉ thị (trong đó có 2 hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến)⁴. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 được đưa vào nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, đôn đốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp, nhất là trong những năm đầu, được tiến hành nghiêm túc, có kế hoạch, nội dung thiết thực, đã kịp thời động viên, khuyến khích các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị làm tốt; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác sơ kết, thi đua, khen thưởng⁵ tiến hành thường xuyên có tác dụng thúc đẩy việc triển khai thực hiện Chỉ thị và phát huy sự chủ động, sáng tạo, động viên sự tích cực tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị...

2- Những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị

2.1- Kết quả tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện yêu cầu tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân..., Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí

⁴ Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo nội dung, hình thức thực hiện Chỉ thị, xác định rõ vai trò của bộ phận giúp việc cấp uỷ trong thực hiện Chỉ thị.

⁵ Nhiều điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khen thưởng thường xuyên và đột xuất (bằng hình thức thư khen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bí thư và chủ tịch các tỉnh, thành phố), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia triển lãm, đưa vào các cuốn sách "người tốt, việc tốt", phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Minh biên soạn chuyên đề hằng năm và giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai học tập trong Đảng và xã hội⁶.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề được tiến hành, trước hết, trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị báo cáo viên để tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư cấp uỷ. Ngoài các chuyên đề do Trung ương chuẩn bị, nhiều tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương⁷ đã bổ sung nhiều nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, biên soạn thêm tài liệu, sưu tập tư liệu, chỉ đạo học tập tới tận chi bộ cơ sở. Một số tổ chức đảng, chi bộ phân công đảng viên sưu tầm những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng⁸.

Khác với việc học các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03 được học tập thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thông qua hệ thống thông tin đại chúng (truyền hình trực tiếp bài nói của báo cáo viên; hội nghị trực tuyến...),⁹ đưa vào nội dung sinh hoạt chào cờ đầu tuần, toạ đàm, hội thảo, giao lưu, trong đó, phổ biến nhất là hình thức đưa nội dung học tập đạo đức của Bác vào sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ. Mỗi hình thức học tập nêu trên đều phát huy thế mạnh riêng, bổ trợ cho nhau; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và bước đầu thúc đẩy một số hành động cụ thể của các ngành, các cấp, các địa phương hướng vào giải quyết những nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.

2.2- Kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chỉ thị 03 yêu cầu tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên

⁶ Năm 2011 và 2012 học tập chuyên đề chung cho toàn khoá : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị". Năm 2013 : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Năm 2014 : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Năm 2015 : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"; một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như : "Đường cách mệnh", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Sửa đổi lối làm việc", "Dân vận", "Đạo đức cách mạng"...

⁷ Hải Dương, Ninh Bình, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương...

⁸ Một số chi bộ của Lào Cai, Điện Biên, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Đảng bộ Bộ Ngoại giao...

⁹ Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Thanh Hoá, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Bến Tre, Hà Nội, Phú Yên, Quảng Trị, Kon Tum...

giáo Trung ương đã hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký phần đầu thực hiện.

Để xây dựng các chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, nhiều tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương¹⁰ đã tổ chức các hình thức tọa đàm, trao đổi... về nội dung, cách thức thể hiện chuẩn mực đạo đức của ngành, địa phương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với lời dạy của Người đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân ở ngành, địa phương, qua đó đã tạo được sự thống nhất chung về nội dung và phương thức thực hiện. Chuẩn mực đạo đức của nhiều cơ quan, đơn vị được in ấn, treo trang trọng ở phòng họp, nơi làm việc để nhắc nhở cán bộ, đảng viên ghi nhớ, thực hiện.

So với việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW khoá X, việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức đã mở rộng thêm nội dung, gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát hơn những điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác. Nhiều bộ, ngành đã xây dựng các bộ quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hệ thống ngành dọc¹¹. Một số đảng bộ¹² hướng dẫn tới chi bộ cơ sở ban hành mới các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với chức trách, nhiệm vụ, dễ thực hiện.

Sau khi xây dựng, bộ chuẩn mực đạo đức của các ngành, địa phương đã được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các nội quy, quy định về giao tiếp ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, hương ước của thôn bản, quy ước về thuần phong mỹ tục văn hoá của địa phương. Nhiều cấp uỷ cơ sở đã đưa kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức vào đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

¹⁰ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; các Tỉnh uỷ Sơn La, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Gia Lai, Đồng Nai, Phú Thọ...

¹¹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Quân đội, Công an, Y tế, Thanh tra Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, một số tập đoàn kinh tế, ngân hàng...

¹² Sơn La, Quảng Bình, Bình Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Đảng uỷ Ngoại quốc hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ của cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ của từng địa bàn.

Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, bước đầu, đã trở thành nền nếp ở nhiều địa phương, đơn vị; cổ vũ mặt tích cực, đấu tranh với mặt tiêu cực, các việc làm trái đạo đức trong xã hội.

Kết quả của việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định một hệ thống các tiêu chí, yêu cầu về đạo đức cần phải thực hiện cho từng đối tượng cán bộ, đảng viên, nhân dân, định hướng các tiêu chuẩn và hành vi đạo đức trong xã hội, góp phần ngăn chặn các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Đây cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng văn hoá trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.3- Kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành

Chỉ thị 03 quy định trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng quy chế nêu gương ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị¹³. Ban thường vụ nhiều tỉnh uỷ, thành uỷ đã ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với sinh hoạt đảng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, yêu cầu gương mẫu của bản thân và gia đình¹⁴. Ở một số ban, ngành, trách nhiệm nêu gương được quy định trong quy chế làm việc, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức¹⁵.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung (hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá ở địa phương, cơ quan, đơn vị); nhiều tấm gương cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân giải quyết những điểm "nóng", những vụ việc

¹³ Lào Cai, Phú Yên, Bình Phước, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu...

¹⁴ Hoà Bình, Hà Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu...

¹⁵ Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương...

gây bức xúc trong dư luận; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu...¹⁶

Kết quả việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, đã tạo một cách nhìn mới, tích cực hơn trong nhân dân về đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

2.4- Kết quả đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể

Từ kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW khoá X, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư khoá XI yêu cầu đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể¹⁷.

Cấp uỷ các cấp đã tích cực vào cuộc để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ trong đó có việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đã làm cho sinh hoạt chi bộ có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Việc tổ chức trao đổi trong chi bộ để lựa chọn và tập trung giải quyết các công việc trọng tâm, hoặc các vụ việc nổi cộm, đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng¹⁸; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; lấy kết

¹⁶ Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Trà Vinh, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hà Nội, Bắc Ninh...

¹⁷ Quán triệt nghiêm túc và sâu sắc yêu cầu đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã đưa vào Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về giáo dục yêu cầu: "Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh"; và đưa vào Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW về văn hoá nhiệm vụ: "Phải coi trọng xây dựng văn hoá từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

¹⁸ Nhiều địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các khâu quản lý kinh tế, chính sách thuế, việc giải phóng mặt bằng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá, cầu cống và các công trình kinh tế, xã hội... Công an các cấp tích cực đổi mới tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, quy định mới về cải cách các thủ tục liên quan đến cấp, đổi các giấy tờ về cấp chứng minh thư, hộ chiếu phổ thông, rút ngắn thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người dân. Bảo hiểm y tế phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm, loại được nhiều thẻ cấp trùng, thiếu minh bạch; lập đường dây nóng tại các bệnh viện để nhân dân phản ánh về những tệ nạn những nhiều, phong bì trong các bệnh viện...

quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Đầu năm 2012, sau khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn kết với thực hiện Nghị quyết này. Theo đó, ở nhiều nơi, cấp uỷ, chính quyền đã lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Có địa phương giải quyết dứt điểm hầu hết số vụ việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở¹⁹, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Một số nơi đã hướng dẫn và triển khai cho từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu, có thời hạn hoàn thành, báo cáo với chi bộ, cuối năm lấy kết quả này để đánh giá, bình xét cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Một số nơi phát động việc ghi sổ vàng về người tốt, việc tốt²⁰.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường xuyên đã từng bước đi dần vào nền nếp, hạn chế tính hình thức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.5- Kết quả biên soạn chương trình và tổ chức giảng dạy đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện yêu cầu của Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình và đưa nội dung giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm hướng dẫn việc kết hợp nội dung giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục chung; giới thiệu nội dung chuyên đề của năm trong các lớp tập huấn hè dành cho giảng viên lý luận chính trị khối đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục chính trị các trường dạy nghề.

Việc đưa nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Cấp uỷ các cấp đều tích cực chỉ đạo thực hiện nội dung này. 100% cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi

¹⁹ Bắc Giang, thành phố Cao Bằng...

²⁰ Gia Lai, Hải Dương, Hội Nông dân Việt Nam...

dưỡng về lý luận chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, bồi dưỡng cán bộ tạo nguồn các cấp đều được học tập nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả nói trên góp phần vào nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; từng bước đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với xây dựng đạo đức, nhân cách con người mới trong thế hệ trẻ.

2.6- Kết quả giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Nhiều cấp uỷ đảng quan tâm hơn tới nhiệm vụ giáo dục thanh niên, tổ chức, hướng dẫn thanh, thiếu niên học tập và làm theo Bác. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên, gắn với hình tượng Bác Hồ, động viên tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình sinh hoạt, các phong trào hoạt động Đoàn, Đội, Hội với những hình thức phong phú, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, nhi đồng tham gia²¹.

Kết quả giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ đã được coi trọng; cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp có nhiều biện pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, định hướng hành vi đạo đức cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; bước đầu tạo ra những chuyển biến trong nhận thức của thanh niên về lý tưởng, mục đích sống, trách nhiệm với gia đình, xã hội, đất nước; rèn luyện tinh thần, thái độ nghiêm túc trong tu dưỡng đạo đức, lối sống; phát huy sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên²².

2.7- Kết quả tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương điển hình tiên tiến

Các ban, ngành chức năng, bộ chủ quản chú trọng chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục để

²¹ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Internet, thu hút hàng chục vạn học sinh, sinh viên, thanh niên tham gia. Các kỳ thi Olympia Mác - Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã có nhiều nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác.

²² Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các cấp, các ngành đã phát động được nhiều phong trào phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn được nhiều thanh niên tham gia, như: "Sinh viên 5 tốt" (Đạo đức tốt; Học tập tốt; Thể lực tốt; Kỹ năng tốt; Hội nhập tốt), "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc "Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng", "Câu lạc bộ tiền sĩ trẻ", "Thanh niên quân đội làm theo lời Bác", "Giáo dục hoàn lương trong thanh niên tù nhân" (của Đoàn Thanh niên Bộ Công an)... đã mang lại những kết quả thiết thực.

tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước.

Các cơ quan truyền thông, báo chí đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên thông tin các hoạt động thực hiện Chỉ thị 03, phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, có tác dụng hướng dẫn, động viên, cổ vũ việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị²³. Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh đã được xây dựng và hoà mạng Internet ngày 19-5-2015 là cơ sở dữ liệu cấp quốc gia đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hằng ngày đã có hàng nghìn lượt truy cập để tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Hằng năm, tổ chức Triển lãm toàn quốc về những điển hình đại diện cho các địa phương, bộ, ngành có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp 19-5. Nhiều điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị được tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, tháng 12-2015, tạo sự lan toả trong Đảng và ngoài xã hội.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ và nhiều địa phương hưởng ứng tích cực, góp phần phát hiện, cổ vũ những tấm gương "Người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác²⁴.

Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh đã góp phần hình thành xu hướng xã hội tích cực, biểu dương, cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng tiêu cực, xây dựng định hướng các giá trị đạo đức, văn hoá của xã hội, khuyến khích thực hành theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đánh giá chung :

- Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhờ đó, đã

²³ Quán uỷ Trung ương tổ chức các đoàn đi thực tế, tiếp xúc với các điển hình ở cơ sở để viết báo, thực hiện phóng sự, báo đảm tính chân thực và tạo sự lan toả từ điển hình ra diện rộng... Bắc Kạn, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi kể chuyện về những gương người tốt, việc tốt, điển hình học tập và làm theo Bác để tạo sức lan toả trong xã hội.

²⁴ Ở Trung ương, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trao 2 đợt giải thưởng cho hàng trăm tác phẩm của các cơ quan, đơn vị văn hoá, thông tin và cá nhân. Ở địa phương, bộ, ngành đã có hàng nghìn tác phẩm, tác giả được trao giải thưởng. Việc tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả tích cực "kép", vừa tuyên truyền được nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các điển hình tiên tiến, vừa động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cả trong và ngoài nước, tham gia tuyên truyền, động viên mặt tích cực trong xã hội và trong chừng mực nhất định góp phần tạo nên những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị hơn. Qua đó, phát huy có hiệu quả vai trò của văn hoá, văn nghệ, báo chí cổ vũ, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tôn vinh mặt tốt, mặt tích cực, đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực.

nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc học tập, đã từng bước đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức, thiếu chiều sâu.

- Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hoá và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

- Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.

- Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 được cấp uỷ và chính quyền các cấp quan tâm. Các cơ quan báo chí đã chú trọng hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt²⁵, có sức lan toả, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác; có tác dụng định hướng xây dựng văn hoá và nhân cách con người Việt Nam.

3- Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và kinh nghiệm

3.1- Hạn chế, yếu kém

- Về nhận thức, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03. Ở nhiều nơi, việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm

²⁵ Đài Tiếng nói Việt Nam có 7 chương trình phát sóng định kỳ hằng tuần; Đài Truyền hình Việt Nam có chương trình phát sóng hằng ngày về người tốt, việc tốt...

thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động; học nhiều nhưng kết quả làm theo còn hạn chế.

- *Trách nhiệm nêu gương* làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc, thậm chí có tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

- *Kết quả thực hiện một số nội dung trong Chỉ thị còn hạn chế.* Việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào chương trình giáo dục, đào tạo trong các nhà trường còn chậm. Công tác giáo dục thế hệ trẻ đạt hiệu quả chưa cao, ít có những mô hình phù hợp, thuyết phục. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong các cơ quan nhà nước kết quả còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, nhất là thời điểm cuối nhiệm kỳ; chưa đạt được mục tiêu đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

- *Công tác tuyên truyền* về thực hiện Chỉ thị chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan toả mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biểu trong Đảng và xã hội.

3.2- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- *Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, một số cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự coi đây là công việc thường xuyên,* vừa là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; nhiều nơi chưa thực sự quyết tâm, sát sao, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện Chỉ thị.

- *Chưa thật sự gắn kết giữa xây và chống.* Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích học tập và làm theo Bác chưa đi liền với việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý đối với những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, có nhiều thiếu sót, khuyết điểm.

- *Bộ phận giúp việc cấp uỷ làm việc chưa hiệu quả,* công tác tham mưu cho cấp uỷ chủ yếu do ban tuyên giáo thực hiện; nhiều nơi, bộ phận chuyên trách không có biên chế, tổ chức không thống nhất, hoạt động còn lúng túng, bất cập.

3.3- Một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị

- *Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt quyết*

định hiệu quả thực hiện Chi thị. Nơi nào người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, trực tiếp là bí thư cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, thì nơi đó việc thực hiện Chi thị 03 đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Kiên quyết tập trung chỉ đạo giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần kết hợp xây đi đôi với chống; cổ vũ, động viên, tôn vinh người tốt, việc tốt phải đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chi thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chi thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nội dung sau :

1- Phương hướng

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Nhiệm vụ

2.1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình, nội dung, chuyên đề học tập toàn khoá và hằng năm về những nội dung cốt lõi nhất của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.3- Xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu đi trước, làm trước, luôn giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự giác "học đi đôi với làm", để lôi cuốn, lan toả thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác.

2.4- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" với "chống". Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Động viên, khuyến khích tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên làm tốt; xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên không tự giác thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

2.5- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Tăng cường chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả thực chất để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo động lực đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

2.6- Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường đối với giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

2.7- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả ra toàn xã hội.

3- Tổ chức thực hiện

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thường xuyên là ban thường vụ cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy; ở Trung ương là Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư.

Ban Bí thư sẽ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị; ban tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khoá trình Ban Bí thư; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Nơi nhận :

- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ



Đinh Thế Huỳnh